

Số: /TB-TCKH

Hớn Quản, ngày 25 tháng 4 năm 2024

THÔNG BÁO

Về các hành vi giả danh cán bộ công chức của các cơ quan nhà nước, để lừa đảo trong việc đăng ký hộ kinh doanh

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Hớn Quản.

Địa chỉ trụ sở: Thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước.

Điện thoại: 02713 632 336. Email: ptckh.hhq@binhphuoc.gov.vn

Trong thời gian qua, một số đối tượng tự xưng, mạo danh là cán bộ công chức của các cơ quan nhà nước gồm: Thuế, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Công an,... để mời chào, lừa đảo, dụ dỗ, dọa nạt, yêu cầu, ép buộc người dân, doanh nghiệp và hộ kinh doanh phải mua các tài liệu, cài đặt phần mềm, tham gia các lớp đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng... nếu không thực hiện sẽ bị xử phạt.

Các cơ quan nhà nước như: Thuế, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Công an, ... không gọi điện, fax hay mang sách, tài liệu bán cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh hoặc đề nghị tài trợ cho bất kỳ hoạt động nào. Đề nghị các doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người nộp thuế khi phát hiện các đối tượng này, tuyệt đối không đồng ý làm theo; đồng thời báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để tiến hành điều tra, xử lý các hành động mạo danh, lừa đảo theo quy định của pháp luật.

Do đó, việc mạo danh nêu trên là những hành vi trái pháp luật, lợi dụng danh nghĩa cán bộ công chức nhà nước để lừa đảo trục lợi cá nhân, vì vậy các doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người nộp thuế cần cảnh giác các trường hợp mạo danh, lừa đảo; cần kiểm tra, xác thực chính xác thông tin yêu cầu liên quan đến các sản phẩm, dịch vụ có trả phí. Khuyến cáo các trường hợp nhận được tin nhắn, cuộc thoại trên các nền tảng mạng xã hội và cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo, người nhận cần lưu lại các bằng chứng như tin nhắn hoặc ghi âm cuộc gọi để phản ánh kịp thời đến doanh nghiệp viễn thông quản lý thuê bao để phối hợp xử lý, đồng thời cung cấp các bằng chứng đã có tới cơ quan Công an nơi gần nhất để điều tra, xử lý các hành động mạo danh, lừa đảo theo quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- UBND huyện (báo cáo);
- UBND các xã, thị trấn (phối hợp tuyên truyền);
- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện (phối hợp);
- TP, PTP TCKH;
- Lưu VT, (Vân).

TRƯỞNG PHÒNG

Đào Việt Hùng

